

QUỲNH PHỤ

Sẵn sàng cho diễn tập khu vực phòng thủ huyện

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Quỳnh Phụ đã cơ bản hoàn tất, bảo đảm diễn tập diễn ra an toàn, đạt kết quả cao.



Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Phụ nỗ lực hoàn thành công việc để ra.

Thượng tá Lê Anh Sơn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Diễn tập KVPT huyện có ý nghĩa rất quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, vai trò tham mưu của các cơ quan, khả năng tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của lực lượng vũ trang. Đồng thời, là dịp bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, khả năng ứng phó với mọi tình huống. Để diễn tập KVPT huyện đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Ban CHQS huyện với vai trò cơ quan thường trực đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan của huyện và các ngành liên quan tham mưu xây dựng các văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy và ý định diễn tập của huyện đã được thông qua. Theo đó, Ban CHQS huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện thành lập ủy, UBND huyện thành lập và tổ chức các hội nghị Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc để phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, xây dựng hệ thống văn kiện; đồng thời, xây dựng kịch bản diễn tập KVPT bảo đảm các nội dung, tinh hướng sát thực tế, phù hợp với tình hình địa phương.

làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cho bộ phận đạo diễn, các lực lượng phục vụ diễn tập.

Tại những khu vực đảm nhiệm thi công, các lực lượng đã bố trí, phân công nhân lực, công việc cụ thể và khoa học. Ban CHQS huyện chỉ đạo các lực lượng khẩn trương hoàn thiện các hạng mục công trình trong Sở chỉ huy diễn tập KVPT huyện, bảo đảm chất lượng, tiến độ; xây dựng kế hoạch huấn luyện chặt chẽ, có tính kế thừa và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đối với khu vực diễn tập thực binh, đơn vị phối hợp địa phương tuyên truyền để người dân hiểu và chấp hành theo đúng quy định của diễn tập; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho diễn tập được tiến hành chu đáo. 100% cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia diễn tập được quán triệt nhiệm vụ, xác định tư tưởng, trách nhiệm và được tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thiếu tá Phan Văn Sử, Ban Hứa cán, Ban CHQS huyện chia sẻ: Cuối tháng 9, thời tiết mưa nhiều trong khi đó khối lượng công việc lớn. Song cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện đã khắc phục khó khăn để làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm cho diễn tập diễn ra thành công.

Với tinh thần khẩn trương, tích cực, chủ động, sáng tạo, sự đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và các lực lượng, diễn tập KVPT huyện Quỳnh Phụ năm 2023 sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, vũ khí trang bị, góp phần xây dựng, củng cố tiềm lực KVPT, xây dựng huyện ổn định về chính trị, phát triển về kinh tế - xã hội, vững mạnh về quốc phòng - an ninh.

NGUYỄN CƯỜNG

Xã Quỳnh Bảo là 1 trong 3 đơn vị tham gia diễn tập KVPT huyện năm 2023. Theo ông Nguyễn Duy Đăng, Chủ tịch UBND xã: Để cuộc diễn tập bảo đảm theo đúng kế hoạch, xã đã thành lập khung diễn tập, xây dựng các văn kiện đúng nguyên tắc, sát tình hình thực tế phục vụ các hội nghị quan trọng trong diễn tập. Đến nay, xã đã xây dựng xong hệ thống văn kiện luyện tập, hoàn chỉnh kịch bản các vai tập và nội dung các cuộc họp văn hành trong diễn tập. Việc xây dựng và tổ chức huấn luyện lực lượng dự bị động viên, dân quân cơ động tham gia diễn tập đúng quy định; triệu tập và

Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc

Trong xã hội truyền thống hay hiện đại, phụ nữ luôn giữ vị trí quan trọng trong mỗi gia đình, là người giữ lửa, xây tổ ấm. Cùng với sự đồng hành của các cấp hội phụ nữ, bản thân mỗi chị em đã tự trang bị đầy đủ kỹ năng, kiến thức xây dựng gia đình và phát triển kinh tế để xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Chị Đặng Thị Tư, thôn Nguyễn Huệ, xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình) vừa là người xây tổ ấm vừa là điển hình phát triển kinh tế giỏi tại địa phương. Gia đình chị có 3 thế hệ cùng chung sống, luôn giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa. Không chỉ dành thời gian chăm sóc gia đình, chị Tư còn chủ động đưa nghề may về địa phương, phát triển kinh tế, khẳng định bản thân. Hiện tại chị là Tổ trưởng Tổ hợp tác may gia công xã Vũ Đông có 30 thành viên, thu nhập từ 5 - 9 triệu đồng/người/tháng. Chị Tư chia sẻ: Xây dựng gia đình hạnh phúc hay phát triển kinh tế đều quan trọng.

Hai vấn đề này bổ sung cho nhau. Do đó, người phụ nữ hiện đại không chỉ phát huy những đức tính chăm chỉ, đảm đang mà cũng cần năng động, sáng tạo.

Trao đổi về vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bà Trần Thị Thuận, thôn Tú Mậu, xã Hồng An (Hưng Hà) cho biết: Nhờ tham gia các hoạt động của địa phương, của các cấp hội phụ nữ, tôi nhận thức rõ vai trò của mình trong gia đình. Với những kinh nghiệm, kiến thức thường xuyên được tuyên truyền, trao đổi từ các chị em, bản thân tôi đã sắp xếp hài hòa, hợp lý giữa việc nhà với công việc kinh doanh; có kế hoạch thu, chi phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình; quan tâm dạy bảo các con biết cách ứng xử trong gia đình, ngoài xã hội; biết xử lý các mâu thuẫn, vướng mắc trong cuộc sống hàng ngày.

Phụ nữ ngày càng nhận thức rõ ràng về vai trò của bản thân đối với gia đình và xã hội. Họ không chỉ phát

huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt mà luôn chủ động, sáng tạo trong mọi việc; luôn muốn khẳng định bản thân và chăm lo tốt cho mái ấm của mình. Nhiều phụ nữ đã và đang tham gia tích cực vào các hoạt động, công tác xã hội, góp phần nâng cao đời sống và kinh tế cho gia đình cũng như đóng góp cho sự phát triển của địa phương. Nhiều mô hình, phong trào thi đua phụ nữ tích cực lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với các phong trào, nhiệm vụ của địa phương được triển khai hiệu quả. Các bà, các chị không những điều hòa các mối quan hệ trong gia đình mà còn khẳng định, chăm sóc bản thân, hướng thụ văn hóa tinh thần. Điều này được thấy rõ ở các địa phương, cuối chiều hoặc tối, sau khi hoàn thành nhiệm vụ công việc, chăm sóc gia đình, con cái, nhiều chị em lại tập trung giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại nhà văn hóa.

Sự chuyển biến tích cực ấy là nhờ các cấp hội phụ

nữ trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện. Bà Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thông tin: Các cấp hội đã quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Đồng thời, các cấp hội đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm công tác gia đình, lồng ghép các hoạt động về công tác gia đình với các cuộc vận động, phong trào thi đua đến hội viên: Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang; xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", "5 có, 3 sạch"; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Cùng với đó, các cấp hội đã tích cực xây dựng và nhân rộng các câu lạc bộ, mô hình hội phụ nữ phát huy vai trò trong xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển toàn diện. Trong hơn 2 năm qua, các cấp hội đã vận động, xã hội hóa hơn 2,92 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa nhà cho phụ nữ nghèo; đẩy mạnh các hoạt động "Tương thân tương ái", "Đền ơn đáp nghĩa", nhân đạo từ thiện với số tiền hơn 7 tỷ đồng; giúp 1.388 hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, cận nghèo.

Để tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, tạo ra những thế lực khỏe mạnh cho xã hội, cùng với những nỗ lực của bản thân, phụ nữ cũng cần nhiều hơn nữa sự ủng hộ, hỗ trợ tích cực từ gia đình và xã hội.

QUAN PHƯƠNG



Tổ hợp tác may gia công của chị Đặng Thị Tư, thôn Nguyễn Huệ, xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình).

Cần xử lý dứt điểm doanh nghiệp tẩy, nhuộm hoạt động trái phép tại xã Độc Lập

Ấn 10 năm nay, Doanh nghiệp tư nhân Đông Phú và Công ty TNHH Dệt may Đăng Trung là 2 doanh nghiệp tẩy, nhuộm khăn bông tại xã Độc Lập (Hưng Hà) hoạt động trái phép ngay trên hành lang đỏ. Điều đáng nói, các cơ sở này không có hệ thống xử lý nước thải mà xả thải trực tiếp ra sông Hồng, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Để chấm dứt tình trạng này, huyện Hưng Hà đang phối hợp với các ngành liên quan thực hiện các biện pháp xử lý.

Theo báo cáo của huyện Hưng Hà, năm 2011, Doanh nghiệp tư nhân Đông Phú do ông Nguyễn Đức Xuân làm người đại diện đã thuê hơn 2.000m² đất bãi ven sông để làm cơ sở chăn nuôi. Đến năm 2014, Công ty TNHH Dệt Tân Phương (xã Thái Phương) thuê lại toàn bộ diện tích nhà xưởng này để làm cơ sở tẩy, nhuộm khăn bông (không có hợp đồng bằng văn bản) với công nghệ sản xuất gồm: khăn thô đưa qua công đoạn hấp, giặt, tẩy, nhuộm. Hiện trạng gồm: 4 lò hơi, 3 máy sấy, 2 giàn lu sấy, 6 máy vắt, 18 máy giặt, 8 nồi luộc, 1 máy xả khăn. Nước thải phát sinh được thu gom vào 2 bể chứa với thể tích 10m³ và 1 bể có thể tích 16m³, sau đó xả trực tiếp ra sông Hồng. Tháng 10/2015, UBND huyện Hưng Hà kiểm tra toàn bộ diện tích đất đang sử dụng, phát hiện Doanh nghiệp tư nhân Đông Phú tự ý chuyển mục đích sử dụng 2.061,5m² sang đất phi nông nghiệp để xây dựng nhà xưởng hoạt động nấu, giặt, tẩy, nhuộm mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, chưa xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước.

Cũng tại khu vực này, Công ty TNHH Dệt may Đăng Trung do ông Đỗ Văn Ánh, thôn Phương La, xã Thái Phương làm người đại diện nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân, được UBND xã Độc Lập chứng thực năm 2015, 2016 với tổng diện tích 3.509m², trong đó diện tích đất vi phạm chuyển sang xây dựng xưởng tẩy, nhuộm (tự ý chuyển mục đích sử dụng đất) 2.079,3m².

Trước tình hình trên, ngày 2/11/2015 UBND huyện Hưng Hà đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 6451/QĐ-XPVPHC đối với ông Nguyễn Đức Xuân về hành vi không xin cấp phép xả thải vào nguồn nước, đồng thời yêu cầu ông Nguyễn Đức Xuân khôi phục tình trạng ban đầu của đất như trước khi vi phạm, tháo dỡ công trình xây dựng không phép, dừng ngay việc xả nước thải ra môi trường.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 3 tháng kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt. Đối với Công ty TNHH Dệt may Đăng Trung, huyện Hưng Hà đã có văn bản yêu cầu dừng hoạt động và tháo dỡ công trình vi phạm ngay lập tức. Tuy nhiên, 2 doanh nghiệp này chỉ một thời gian sau đó tiếp tục hoạt động. Thậm chí xung quanh các xưởng còn trồng cây cao để che giấu vi phạm. Chúng tôi xác định việc xây dựng các xưởng trái phép trên hành lang đỏ sẽ đe dọa đến an toàn đê và hành lang thoát lũ của tuyến đê. Căn cứ Luật Đê điều 2006 và Nghị định số 104/2017/NĐ-CP, ngày 14/9/2017, tại khoản 5 Điều 7 quy định: Không cho phép xây dựng công trình, nhà ở trong phạm vi bảo vệ đê, trừ công trình phục vụ phòng, chống lũ, lụt, bão, công trình phụ trợ và công trình đặc biệt. Đối với hành vi xây dựng công trình, nhà ở trong phạm vi bảo vệ đê, trừ công trình phục vụ phòng, chống lũ, lụt, bão, công trình phụ trợ và công trình đặc biệt sẽ bị phạt hành chính với mức phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng, đồng thời buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng đối với hành vi vi phạm.

Vấn đề đặt ra là tại sao 2 doanh nghiệp này hoạt động trái phép gần 10 năm nhưng đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm?

Vấn đề đặt ra là tại sao 2 doanh nghiệp này hoạt động trái phép gần 10 năm nhưng đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm?

Ứng dụng thương mại điện tử để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm

Sở Công Thương phối hợp với UBND huyện Hưng Hà vừa tổ chức hội nghị tập huấn hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm thông qua các nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện.

Các học viên được tư vấn viên của Bộ Công Thương, chuyên gia về TMĐT truyền đạt những kiến thức nền tảng về TMĐT, làm thế nào để đưa sản phẩm đến với đối tác, người tiêu dùng và bán hàng hiệu quả. Đặc biệt, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh được hướng dẫn các bước quy trình sản xuất video ngắn tik tok xây dựng ý tưởng, viết kịch bản, quay phim, tự tin đứng nói trước camera và một số kiểu video bán hàng thịnh hành hiện nay trên các nền tảng TMĐT trong và ngoài nước. Các học viên còn được hướng dẫn sử dụng một số phần mềm chỉnh sửa video clip, cách cấu trúc hình ảnh để có một video hấp dẫn, tạo sự tương tác cao và chuyển đổi thành đơn hàng giao dịch trên sàn TMĐT.

Sở Công Thương hy vọng hội nghị tập huấn sẽ giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh nhất là các cơ sở có sản phẩm OCOP thiết lập thêm kênh bán hàng trên các nền tảng TMĐT, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, góp phần phát triển doanh nghiệp và kinh tế - xã hội của địa phương.

KHẮC QUẢN

ĐÔNG HUNG 3 năm thực hiện tín dụng chính sách cho hơn 13.000 lượt người vay 483 tỷ đồng

Ủy ban MTTQ huyện Đông Hưng phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện vừa tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội giai đoạn 2020 - 2022, ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2025.

Thực hiện chương trình phối hợp, 2 đơn vị đã thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác bình xét, xét duyệt hộ nghèo, cận nghèo làm căn cứ hỗ trợ tín dụng chính sách bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng, tránh trục lợi chính sách. Đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đang triển khai 11 chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn: cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm, cho vay học sinh, sinh viên, cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở... Tổng vốn vay giai đoạn 2020 - 2022 là 483 tỷ đồng cho hơn 13.000 lượt người vay. Giai đoạn 2020 - 2022, hơn "1 triệu người nghèo" của huyện vận động được hơn 1,6 tỷ đồng, đã trích trao hơn 2.300 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn dịp lễ, tết, hỗ trợ xây môi, sửa chữa 30 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ 300 học sinh nghèo vượt khó.

THU HIỀN



Công trình vi phạm gần 10 năm chưa được xử lý.